

TACC ส่งชาเขียวมะลิ ขายที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ หนุนรายได้ปีนี้เติบโต

TACC ส่ง “ชาเขียวมะลิ” กลุ่มเครื่องดื่ม
เย็นในโถกตในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ วาง
จำหน่าย 9 ม.ค.-5 มี.ค. 68 คาดหนุนรายได้
ปีนี้โต Double-Digit โมรทฯ เอเชีย “ซื่อ” เป้า
ราคา 7.58 บาท ชูไตรมาส 4/67 โตรับไฮซีซั่น

นายชัชวาท วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมส่งเครื่อง
ดื่มเย็นในโถกตรสชาติใหม่ “ชาเขียวมะลิ” ที่
ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ระหว่าง
วันที่ 9 มกราคม-5 มีนาคม 2568 หรือส่งง่าย
ๆ ผ่าน #7DELIVERY ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ความสะดวกสบาย คาดว่าจะช่วยผลักดันยอด
ขายของปี 2568 เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2567
ในระดับ Double-Digit (เป็นตัวเลข 2 หลัก)

ทั้งนี้ เครื่องดื่มคลายร้อนสุดพิเศษ “ชาเขียว
มะลิ” ที่เตรียมวางจำหน่ายในร้าน 7-ELEVEN
มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการคัด-
สรรชาเขียวคุณภาพชั้นดี ผสานกลิ่นหอมอ่อน ๆ
ของดอกมะลิ โดยมั่นใจว่า ชาเขียวมะลิ จะได้
รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบ
เครื่องดื่มชาเขียวที่มีกลิ่นหอม ให้ความรู้สึก
สดชื่น และผ่อนคลาย ด้วยรสชาติเข้มข้นของ
ชาเขียวมะลิ ตามด้วยรสหวานและฝาดที่กำลัง
พอดี โดย TACC ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเครื่อง
ดื่มรสชาติใหม่ร่วมกับ CPALL ในฐานะ Key
Strategic Partner ที่คาดว่าจะเป็นอย่างยิ่ง
บวกเข้ามาช่วยผลักดันรายได้ของบริษัทในปี
2568 ให้เติบโตเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ปัจจุบัน TACC ยังคงเดิน

หน้านโยบายการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
หลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน รวมทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในด้านการ
พัฒนาเครื่องดื่มรสชาติใหม่ออกสู่ตลาดร่วมกับ
พันธมิตรหลักทางธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ เพื่อช่วยผลักดันยอดขายเพิ่มขึ้น
และรองรับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึง
บริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด้านบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ พาย
จำกัด (มหาชน) ระบุว่า คงแนะนำ “ซื่อ” หนุน
TACC ให้ราคาเป้าหมาย 7.58 บาท เนื่องจาก
กำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 คิด
เป็นสัดส่วนกว่า 81% ของกำไรทั้งปี 2567 ที่
คาดไว้ 237 ล้านบาท ขณะที่ทิศทางผลการ
ดำเนินงานในไตรมาส 4/2567 ยังคงดูดี ทำให้
ปรับกำไรทั้งปีขึ้นจากเดิม 8% มาอยู่ที่ระดับ
256 ล้านบาท

ทั้งนี้ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ ต้นทุน
กาแฟจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ สำหรับค่า
แนะนำการลงทุน ด้วยการที่ผลประกอบการ
ของ TACC ได้รับผลดีจากการเปิดสาขาใหม่
ของ CPALL และร้านกาแฟพันธุ์ไทย ร่วมกับ
ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโต จะเป็นปัจจัยบวกให้
กับ TACC อีกทางด้วย อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
ยังอยู่ในประกาศขายหุ้นซื้อคืน 8 ล้านหุ้น ที่
อยู่ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ถึงวัน
ที่ 19 พฤษภาคม 2568 อาจจะเป็นตัวกดดัน
ราคาหุ้นได้ ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงาน
ในไตรมาส 4/2567 จะกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น
อีกครั้ง เนื่องจากเป็น High Seasons ของ
การท่องเที่ยว บวกกับการขยายสาขาที่ยังมีอย่าง
ต่อเนื่องทั้งของ 7-11 และร้านกาแฟพันธุ์ไทย
อีกทั้งยังได้รับผลดีจากลิขสิทธิ์ตัวละครใหม่จาก
ทางวิดิตา แอนิเมชัน เพิ่มทำให้มีโอกาสขยาย
ตลาดได้อีกทาง ■